

Vì thế chỉ cần vài ngàn phiếu là cán cân sẽ nghiêng về một bên.

Cali Today News - Hai cựu Thượng Đ&#225;c, một cựu Cộng Hòa là ông George Allen và một cựu Dân Chủ là ông Tim Kaine đang tranh chấp ghế Thượng Nghị Sĩ của Virginia trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 sắp đến.

Điểm yếu thú vị là chỉ cần vài ngàn lá phiếu chênh lệch là đủ quyết định thắng thua giữa hai người, có thể đưa đến việc Đ&#225;ng nào sẽ kiểm soát khối đa số Thượng Nghị Viện và người Mỹ gốc Việt có góp phần quan trọng trong chuyện này.



**Hai ông George Allen và Tim Kaine bắt tay trước khi tranh luận. Photo courtesy: AP**

Ông George Allen vừa nhậm chức “chanh muối” vừa về văn khố của trí thức Việt, nh&#225;t là gia đình ở thị trấn Falls Church của tiểu bang Virginia.

Đáng nói hơn nữa là cả hai ông đều tranh nhau chấp ghế của TNS Jim Webb, một người không xa gì với cộng đồng Mỹ gốc Việt tại đây, sau khi ông Webb đã thắng ông Allen trong cuộc bầu cử năm 2006.

Sau 18 tháng vận động quy&#225;t liệt, tuy ông Kaine có “nh&#225;nh h&#225;n” một chút trong kết quả thăm dò, nhưng xem ra cả hai đều “hòa nhau quy&#225;t liệt như cặp Obama-Romney”, mặc dù 30 triệu đô la bỏ ra vận động được xem là cao nhất cho bất cứ cặp đối thủ nào ở Thượng Nghị Viện năm nay.

Vì thế chỉ cần vài ngàn phiếu là cán cân sẽ nghiêng về một bên. Cả hai ông Romney và Obama cũng thường xuyên đến Virginia vận động, vì thế các quảng cáo của hai ông khá

trùng khò p vò i ad cò a hai ò ng cò viên ghò Thợ ng Nghò Sĩ.

Mò t lòn nò a, phò nò đóng vai trò quyò t đò nh tò i đây, giò ng hò t nhò trợ ng hò p hai ò ng cò viên Thợ ng Thợ ng tò i nhiò u nò i khác, nên hai ông cò u Thợ ng Đò c ra sò c “tán” các nò cò tri Virginia còn đang do đò .

Khi nói chuyò n vò i các cò tri gò c Viò t tò i mò t trung tâm thợ ng mò i, ông Allen còn nói: “Tôi có thò nói tiò ng Pháp, can you speak Francais?”. Bà Anh Nguyò n, chò bút báo Phò Nhò , nghĩ là “ông Alen đã hò c đò c bài hò c sai lò m khi xò a”. Bà nhò n xét: “Ông ò y có tiò n bò đò y chò ”, nhò ng không cho biò t bà sò bò cho ai!